

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ



คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า จำสืบกัญญาเยี่ยม หน้มนกระโทก
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนง ต่อเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของแผ่นดิน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ด้วยความสำนึกและตระหนัก ในความรับผิดชอบที่มีอยู่
จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ
จะให้อำนาจหน้าที่ ด้วยปัญญาวิสัยทัศน์พิจารณาว่า
การกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดเป็นความเสื่อม
การกระทำใดที่ต้องทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้น และกำจัด
จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และจะยึดถือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ



การประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "ครบ ใจให้"
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า จำสืบกัญญาเยี่ยม หน้มนกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ขอ
ประกาศว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของ
กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่ไม่บุบสลายองค์การบริหารส่วน
ตำบลกระโทก ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมา
อาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญนั้นคง ดำรงตน อยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อ
ยอดศาสตร์ของพระราชอาชฎาทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอัน
บริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จำสืบกัญญา
(กัญญาเยี่ยม หน้มนกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

กิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการบริหารของ อบต. ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

